

สรุปประเด็นศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

วันศุกร์ที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๒๐.๑๕ น.

\*\*\*\*\*

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวในรายการ “ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” มีเนื้อหาโดยสรุป ดังนี้

หัวข้อ	รายละเอียด	สำนัก/กองที่เกี่ยวข้อง
<p>๑. วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙</p>	<p>สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ทรงดำรงฐานะทั้งพระอัครมเหสีที่ทรงติดตามรัชกาลที่ ๙ โดยทรงร่วมทุกข์สุข และทรงสนับสนุนพระราชกรณียกิจนานัปการ อีกทั้งทรงเป็นพระราชมารดาผู้ประเสริฐ ทรงอบรมสั่งสอนพระราชโอรส พระราชธิดา ให้ตระหนักในหน้าที่อันพึงทรงบำเพ็ญต่อชาติบ้านเมือง และอาณาประชาราษฎร์ และทรงเป็น “แม่ของแผ่นดิน” ประกอบพระราชกรณียกิจเพื่อให้ราษฎรมีความปกติสุข บ้านเมืองมีความมั่นคง ซึ่งทรงยึดถือ “ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” เป็นหลักการทรงงาน อาทิ ๑) ทรงให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหามลพิษในชนบทและชุมชน ที่เป็นพื้นฐานของประเทศ แหล่งอาหาร และเกษตรกรรมของทั้งประเทศ ๒) ทรงให้ความสำคัญกับการพัฒนาด้านจิตใจ อันนำไปสู่ความสันติสุข และการพัฒนาอย่างยั่งยืน ๓) ทรงให้ความสำคัญกับการให้โอกาสแก่ราษฎร ให้ได้รับการพัฒนา และมีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียม โดยไม่แบ่งแยกเชื้อชาติ ศาสนา ภายใต้พระบรมโพธิสมภาร เป็นต้น ทั้งนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชปณิธานอันแน่วแน่ที่จะทรง “สืบสาน รักษา ต่อยอด” หลักการทรงงาน และศาสตร์พระราชาดังกล่าวเพื่อสร้างประโยชน์สุขให้กับปวงชนชาวไทยทุกคน</p> <p>เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ รัฐบาลขอเชิญชวนปวงชนชาวไทยร่วมกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติ และแสดงความจงรักภักดีด้วยการประดับธงชาติไทยคู่กับธงพระนามาภิไธย ส.ก. พระฉายาลักษณ์ และตั้งเครื่องราชสักการะตามหน่วยงาน อาคาร บ้านเรือน พร้อมจัดสถานที่ลงนามถวายพระพร ตลอดเดือนสิงหาคม โดยในวันอาทิตย์ที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๙.๐๐ น. ขอเชิญร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล และร่วมร้องเพลงสดุดีพระแม่เจ้าอย่างพร้อมเพรียงกันทั่วประเทศ</p> <p>สำหรับวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานคำขวัญ ความว่า “เมื่อเรารวมกำลังกันทั้งชาติ ย่อมสามารถช่วยไทยไขปัญหา ผนึกแรงหลอมรวมร่วมปัญญา จักนำพาชาติตนรอดพ้นภัย” ซึ่งเป็นสัจธรรมที่ได้พิสูจน์ให้ทั้งโลกได้เห็นพลังแห่งความสามัคคีของคนในชาติ จากความสำเร็จในการกู้ภัยทีมเยาวชนหมู่ป่าที่ถ้ำหลวง - ขุนน้ำนางนอน จ.เชียงราย และโครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ช่วยปลูกฝังจิตสาธารณะให้กับประชาชน และเยาวชนไทย</p>	<p>-</p>
<p>๒. งานศิลปาชีพประทีปไทย OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมี</p>	<p>ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกท่าน ร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ในงาน “ศิลปาชีพประทีปไทย OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมี” ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ อาคารชาเลนเจอร์ ๑-๓ อิมแพค เมืองทองธานี จัดโดยกระทรวงมหาดไทย ทั้งนี้โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ เป็นไปตามแนวทางของการส่งเสริมศิลปาชีพของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ที่ได้ทรงริเริ่มไว้</p>	<p>-</p>

หัวข้อ	รายละเอียด	สำนัก/กองที่เกี่ยวข้อง
๓. การบริหารจัดการขยะ	<p>ปัจจุบันประเทศไทยอยู่ในอันดับ ๖ จาก ๑๐๐ ประเทศที่ประสบปัญหาเรื่อง การจัดการขยะ ซึ่งเป็นเรื่องร้ายแรง โดยมีขยะรูปแบบต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อ สิ่งแวดล้อม ได้แก่ กล่องโฟมบรรจุอาหาร วันละ ๑๓๘ ล้านใบ กระดาษชำระ เกือบ ๔ ล้านตันต่อปี ถุงพลาสติก ๕,๓๐๐ ตันต่อปี ขวดพลาสติก มากกว่า ๓,๘๐๐ ล้านใบต่อปี หลอดพลาสติก ๕๐๐ ล้านหลอดต่อวัน และอื่นๆ อีกมากมาย ทั้งที่ย่อยสลายได้ และย่อยสลายไม่ได้ ซึ่งเกิดจากทั้งคนในชุมชน และนักท่องเที่ยวชาวไทย และต่างประเทศ ดังนั้น จึงมีการสร้างการมีส่วนร่วมในการลดขยะพลาสติกในแหล่งท่องเที่ยวด้วยความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในลักษณะพลังประชารัฐภายใต้โครงการ “เที่ยวไทยเท่ ไม่สร้างขยะ ลดโลกเลอะ” ที่มุ่งเน้นการรณรงค์ปลูกจิตสำนึกและรับผิดชอบต่อทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม หรือ “การท่องเที่ยวแบบรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม” นอกจากนี้ยังมีโครงการจัดการพลาสติกและขยะอย่างยั่งยืน และได้เน้นย้ำในสถานที่ราชการต้องจัดขยะให้ ได้มากที่สุด ในภาคประชาชนมีกลุ่ม “Trash Hero” โดยขอตั้งชื่อให้ว่า “ผู้พิทักษ์โลก ให้ปลอดขยะ” ร่วมแก้ไขปัญหาขยะชุมชน ขยะหาค และพื้นที่สาธารณะ ขณะนี้มี สมาชิกกว่า ๑ แสนคน กำจัดขยะได้เกือบ ๖ แสนกิโลกรัม ขอชื่นชมและเป็นกำลังใจ ในการรักษาสิ่งแวดล้อม</p> <p>การจัดการขยะอินทรีย์ก็เป็นอีกเรื่องที่สำคัญ โดยขยะต้องถูกแยกอย่างมี ประสิทธิภาพตั้งแต่ต้นทาง ซึ่งจะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้มากขึ้น อีกทั้งปัญหา การทิ้งขยะนอกพื้นที่ที่เตรียมไว้เป็นสิ่งสำคัญที่สุด หลักการสำคัญในการจัดการ คือ “ขยะเกิดที่ไหน ต้องกำจัดที่นั่น” โดยจะมีโรงกำจัดขยะกว่า ๓๐๐ แห่ง กระจายใน ทุกจังหวัดและ กทม. เพื่อลดการขนย้ายขยะไปกำจัดในพื้นที่ระยะไกล ซึ่งไม่คุ้มค่า ต่อการลงทุนของภาคเอกชน โดยมีส่วนท้องถิ่นเป็นผู้รับผิดชอบตามกฎหมาย</p>	-
๔. การบริหารจัดการน้ำ	<p>รัฐบาลเน้นการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการ ทั้งในเรื่องแผนงาน โครงการ งบประมาณ เครื่องมือ และระบบต่างๆ เพื่อความเป็นเอกภาพ สำหรับการเตรียมการรับมือและแก้ไขปัญหา น้ำท่วม และน้ำแล้ง ต้องพิจารณาไปพร้อมกัน โดยต้องคำนวนการเก็บกักน้ำให้สอดคล้องกับความต้องการใช้น้ำทุกมิติประกอบกับ การพยากรณ์อากาศ ซึ่ง ๓ ปีที่ผ่านมาได้มีการบริหารจัดการที่ดี จากน้ำท่วมมากเป็น น้ำท่วมน้อย จากน้ำท่วมนานเป็นน้ำท่วมไม่นาน</p> <p>สถานการณ์น้ำปัจจุบัน</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>๑. ภาคเหนือและภาคกลาง ไม่มีปัญหาเนื่องจากการบริหารจัดการด้วยมาตรการ ที่หลากหลาย เช่น การกำหนดพื้นที่ ๑๒ ทุ่งในพื้นที่ภาคกลางเป็นแก้มลิงรองรับน้ำ โดยส่งเสริมให้ทำการประมงทดแทนการทำนาในช่วงที่มีอุทกภัย หรือน้ำมาก</li> <li>๒. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขณะนี้เริ่มคลี่คลายจากระดับแม่น้ำโขงเริ่มลดลง แต่เขื่อนน้ำอูน จ.สกลนคร ยังอยู่ในภาวะวิกฤติ ต้องเร่งระบายน้ำออกในปริมาณ ที่เหมาะสม โดยมีมาตรการต่างๆ ในแผนเผชิญเหตุทั้งขั้นตอนการป้องกัน การฟื้นฟู และการเยียวยา เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนและเกษตรกร</li> <li>๓. ภาคตะวันตก เขื่อนแก่งกระจาน และเขื่อนวชิราลงกรณ์ ยังอยู่ในสถานการณ์ ที่น่าเป็นห่วง ระดับน้ำสูง โดยเขื่อนแก่งกระจานได้มีการพร่องน้ำล่วงหน้าแล้ว ๔๒%</li> </ol>	-

หัวข้อ	รายละเอียด	สำนัก/กองที่เกี่ยวข้อง
	<p>โดยไม่มีผู้ได้รับผลกระทบ แต่เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ฝนตกกว่า ๑๐๐ มิลลิเมตร ทำให้ปริมาณน้ำเต็มเขื่อน จึงต้องมีการระบายน้ำเพิ่ม โดยอาจจะมึน้ำท่วมบ้าง ซึ่งเป็นสถานการณ์ตามธรรมชาติ</p> <p>สำหรับแม่น้ำเพชรบุรีขณะนี้ได้เสริมคันกันน้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำเพื่อป้องกันน้ำล้นตลิ่งและขุดลอกท้ายแม่น้ำ รวมทั้งเร่งขุดคลองระบายน้ำ D9 เพื่อให้น้ำระบายได้เร็วขึ้น ซึ่งสามารถระบายน้ำไปได้ในระดับหนึ่ง โดยยังมีอีก ๑ หรือ ๒ เส้นทางน้ำ หากทำได้ก็จะสามารถพร่องน้ำได้มากขึ้น และมีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ เครื่องผลักดันน้ำ ซึ่งมีจำนวนมากพอสมควร ขณะที่การสร้างเขื่อน สร้างแก้มลิง หรือทางระบายน้ำ จำเป็นต้องสร้างเพิ่มในทุกภาค จึงต้องขอความร่วมมือจากภาคประชาชนเจ้าของที่ดินที่อยู่ในแผนการจัดสร้าง</p> <p>ปัจจุบันได้จัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจชั่วคราวในภาวะวิกฤติสำหรับการบริหารจัดการน้ำ เพื่อบูรณาการข้อมูล คาดการณ์สถานการณ์น้ำสำหรับจัดทำแผนปฏิบัติการตามช่วงเวลาเพื่อรองรับความรุนแรงทุกระดับที่อาจจะเกิดขึ้น รวมถึงแจ้งเตือนพื้นที่ที่อาจได้รับผลกระทบให้ชัดเจน อาทิ การช่วยเหลือ การเคลื่อนย้ายประชาชน ทั้งนี้ในบางกรณีท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้านต้องมีการตัดสินใจเพื่อช่วยเหลือประชาชนร่วมกับรัฐบาล</p> <p>ช่วงที่ผ่านมาก่อนการลงพื้นที่ จ.เพชรบุรี มีรายงานข่าวที่อาจจะเกินความเป็นจริง เช่น การระบายน้ำผ่าน Spill-way จนเกิดความตื่นตระหนกกระทบต่อเศรษฐกิจในพื้นที่ ซึ่งความเป็นจริงเกิดผลกระทบแค่บางพื้นที่ ไม่ใช่ทั้งจังหวัดจึงขอให้สื่อมวลชนช่วยแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องด้วย</p>	
๕. ร่าง พ.ร.บ.ข้าว	<p>การจัดทำ พ.ร.บ.ข้าว ที่สภานิติบัญญัติร่างขึ้นนั้น ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาในประเด็นที่ว่าเราจะมีคนดูแลการประกอบการข้าวได้อย่างไร ทั้งเกษตรกรและผู้ค้าข้าว ทั้งในเรื่องการผลิต แปรรูป การตลาด โดยพิจารณาว่ากลไกที่มีอยู่ในทุกวันนี้เพียงพอหรือไม่ โดยปัจจุบันมีกรมการข้าวที่จัดทำยุทธศาสตร์ข้าวของประเทศ มีการสนับสนุนการศึกษาและวิจัยพันธุ์ข้าว การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยี รวมถึงการจัดการผลผลิต โดยมีการขึ้นทะเบียนการปลูกข้าวในทุกจังหวัด ทุกอย่างมีข้อมูลทั้งหมดหรือที่เรียกว่า “Big Data” เพื่อมาบริหารร่วมกันแล้วจัดทำแผนการผลิตข้าวครบวงจร โดยมีคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร (ด้านการผลิต) ประกอบด้วยภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อวางแผนการผลิตจนถึงการตลาด และมีการบริหารโดยคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน โดยมีกรอบนโยบาย แผนงาน และมาตรการทั้งระบบ บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยงาน เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการข้าวทั้งระบบอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น พ.ร.บ.ข้าว จะต้องพิจารณาอย่างรอบด้าน และรับฟังความคิดเห็นจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยพิจารณาตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง ปลายทาง</p>	-
๖. การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ	<p>ธนาคารโลกประกาศผลการจัดอันดับความสามารถด้านโลจิสติกส์ประจำปี ๒๕๖๑ โดยประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ ๓๒ จาก ๑๖๐ ประเทศทั่วโลก ดีขึ้น ๑๓ อันดับ เป็นอันดับ ๒ ของอาเซียน และอันดับ ๗ ของเอเชีย ซึ่งเป็นผลสัมฤทธิ์</p>	-

หัวข้อ	รายละเอียด	สำนัก/กองที่เกี่ยวข้อง
	<p>เชิงประจักษ์ของการบริหารงานอย่างมียุทธศาสตร์ และความเอาใจจริงเอาใจของรัฐบาล และทุกฝ่ายร่วมกัน โดย ๒ ปีที่ผ่านมาได้ขับเคลื่อนแผนงานและจัดสรรงบประมาณในการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ จนสามารถมองเห็นเป็นรูปธรรมว่าในอนาคตจะเกิดอะไรขึ้น ทั้งรถไฟรางคู่ รถไฟความเร็วสูง ท่าเรือ การขยายสนามบิน ซึ่งเป็นสิ่งที่ได้รับการประเมินจากธนาคารโลก โดยการลงทุนได้พิจารณาประเด็นกฎหมายให้สอดคล้องกับปัจจัยแวดล้อมทางเศรษฐกิจในปัจจุบันของโลก ทั้งนี้ ในเรื่องงบประมาณลงทุนได้มีกฎหมายควบคุมไม่ให้ก่อกวนนี้สาธารณะเกินร้อยละ ๖๐ ตามที่ พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ กำหนดไว้ โดยเงินลงทุนในปัจจุบันนั้นมาจากทั้งภาครัฐ ร่วมกับเอกชน (Public Private Partnership : PPP) หรือเอกชนลงทุนเอง และไม่ได้มุ่งให้ประโยชน์เฉพาะนายทุน แต่ไม่ว่าใครลงทุนรัฐต้องได้ประโยชน์ ประชาชนได้รับการบริการ สามารถเข้าถึงรัฐสวัสดิการ และเตรียมพร้อมที่จะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุในวันข้างหน้า</p>	
๗. การแก้ไขปัญหาจราจร	<p>การแก้ไขปัญหาจราจรต้องแก้ปัญหาทั้งระบบ อาจต้องมีระบบขนส่งเพิ่มขึ้นทั้งในและนอกกรุงเทพฯ ทั้งรถไฟฟ้า รถไฟ รถเมล์ ถนน ท่าอากาศยาน ท่าเรือ โดยต้องสร้างความเชื่อมโยงแบบไร้รอยต่อ ขณะนี้ทั้งในเขตเมืองและ กทม. อยู่ระหว่างการก่อสร้างอาจเป็นเหตุให้รถติดในหลายเส้นทาง ซึ่งกำลังพยายามแก้ปัญหาอย่างเต็มที่</p>	-
๘. การปฏิรูปตามยุทธศาสตร์ชาติ	<p>การปฏิรูปตามยุทธศาสตร์ชาติ ๖ ด้าน จะมีการวางแผนโดยการจัดทำแผนแม่บทเพื่อนำไปสู่การบริหารจัดการที่มีการดำเนินการเกี่ยวกับงบประมาณของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป</p>	-
๙. การเลือกตั้ง	<p>การเลือกตั้งเป็นกระบวนการหนึ่งในระบอบประชาธิปไตย แต่ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึงเป็นไปด้วยความโปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม จำเป็นต้องสร้างภูมิคุ้มกัน สร้างการมีส่วนร่วมให้กับประชาชนทุกภาคส่วน โดยปลูกฝังคุณธรรม ประกอบกับความรู้ความเข้าใจที่ลึกซึ้ง โดยสิ่งที่ทุกคนต้องเตรียมการ คือ การรักษาสีทึ่ของตนด้วยการออกมาใช้สิทธิ ไม่ให้ใครละเมิดกฎหมายเลือกตั้ง และไม่เพิกเฉยต่อพฤติกรรมการณ์การซื้อสิทธิขายเสียง เพื่อให้ได้รัฐบาลที่มีธรรมาภิบาลเข้ามาบริหารประเทศอย่างมียุทธศาสตร์</p>	-
๑๐. ช่องทางการสื่อสารของรัฐบาล	<p>แม้จะมีรายการศาสตร์พระราชา หรือการให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนในประเด็นต่างๆ แต่ยังไม่ปรากฏข้อมูลข่าวสารที่ผิดเพี้ยน บิดเบือนจากข้อเท็จจริงอยู่ ดังนั้น หากมีข้อสงสัยสามารถรับข่าวสารที่เชื่อถือได้ผ่านทางช่องทางต่างๆ ของรัฐบาล อาทิ ไลน์แอด “ข่าวจริงประเทศไทย” โดยกรมประชาสัมพันธ์ Facebook “สายตรงไทยนิยม” โดยสำนักนายกรัฐมนตรี และ “ไทยคู่ฟ้า” โดยสำนักโฆษก สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี แอปพลิเคชัน “G-News” โดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (สพร.) และรายการ “เดินหน้าประเทศไทย” โดย คสช. และความร่วมมือจากสถานีวิทยุโทรทัศน์ทุกช่อง</p>	-